

ผนวก ฉ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบอำนาจให้ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในพื้นที่อำเภอ

(รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๒๙๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ทุกอำเภอ	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>(๑) ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งการเสนอความดีความชอบ การดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการใน สังกัดที่ยังไม่ถึงว่าเป็นความผิดทางวินัย</p> <p>(๒) การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงาน ราชการ มอบอำนาจให้ทุกชั้นตอน ยกเว้น การ ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง</p> <p>(๓) ออกบัตรประจำตัวสำหรับสมาชิกและผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลใน เขตอำเภอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒	ทุกอำเภอ	<p>การอนุมัติ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการ</p> <p>(๑) อนุญาตการลาของข้าราชการ และลูกจ้างใน อำเภอ</p> <p>(๒) อนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ยกเว้น นายอำเภอ</p> <p>(๓) อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดอำเภออยู่ ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติตามที่ราชการ กำหนด และการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอก เวลาราชการได้ตามสิทธิ</p> <p>(๔) อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ นอกที่ตั้งสำนักงาน ออกนอกเขตจังหวัด หรือการใช้ ข้ามคืน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการในสังกัด ยกเว้น นายอำเภอ</p> <p>(๕) อนุมัติจำหน่ายกระสุนปืนลูกซอง ซึ่งใช้ในการ ฝึกอบรม ทบพวนของจังหวัด</p> <p>(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป ราชการและการจัดประชุมของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรตราราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	เรื่อง/อำนาจที่มอบ	กฎหมาย/ระเบียบ
		(๗) การอนุมัติทำลายหนังสือราชการของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบ และคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓	ทุกอำเภอ	<p>(๑) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๒) การอนุมัติให้ดำเนินการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้